

ประพฤติ ชัยชนสกุล (รมย์ สุรินทร์) นักสนุกเกอร์



พระเจ้าประทานชีวิตใหม่ที่นำอศรรายให้กับผม เป็นชีวิตที่ต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิง พ่อของผมเสียชีวิตตั้งแต่ผมยังเด็ก หลังจากนั้นคุณแม่ก็แต่งงานใหม่ พวกเขาทุกคนในครอบครัวจึงต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ผมต้องลาออกจากโรงเรียนเพื่อทำงานหาเงินช่วยครอบครัวตั้งแต่เด็ก จนกระทั่งผมอายุได้ 13 ปี จึงย้ายไปอยู่กับยายซึ่งเป็นเจ้าของโต๊ะสนุกเกอร์

ผมเริ่มฝึกเล่นสนุกเกอร์ที่บ้านของยาย มีโอกาสฝึกซ้อมทุกวันจนฝีมือเก่ง ไม่มีใครในละแวกนั้นสามารถเอาชนะผมได้ ทุกคนรู้จักชื่อเสียงของผมอย่างดี วันหนึ่งมีนายทุนคนหนึ่งเข้ามาหา และเสนอว่า จะพาผมตระเวนเล่นสนุกเกอร์ตามจังหวัดต่าง ๆ โดยให้ค่าตอบแทนอย่างงาม นายทุนคนนี้แม้จริงเป็นนักการพนันที่หาเงินจากการเดิมพันการเล่นสนุกเกอร์ของผม

ชีวิตวัยรุ่นของผมค่อนข้างจะเหลวแหลก ผมไม่ได้เป็นแค่นักสนุกเกอร์เท่านั้นแต่กลายเป็นนักการพนันด้วย ผมเริ่มติดการพนัน เพราะเป็นวิธีหาเงินที่สะดวกและเร็ว เงินหามาได้เท่าไรก็ใช้หมดไปกับบอบายมุขทุกรูปแบบ จนมาถึงจุดหนึ่งผมเริ่มรู้สึกเบื่อ รู้สึกชีวิตไร้แก่นสารและไม่มีจุดหมาย

วันหนึ่งที่ชายชวนผมไปโบสถ์ ผมจึงตามไปเพราะอยากลองศึกษาดู ผมได้ยินคนที่โบสถ์พูดว่า “ พระเจ้าคือความหวังและสามารถยกบาปได้ ” คำพูดนี้สะกิดใจผมมาก ทำให้ผมอยากรู้จักพระเจ้าองค์นี้ ผมจึงตัดสินใจรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต หลังจากนั้นผมก็ชวนแฟนไปโบสถ์กับผม เรอก็ตัดสินใจรับพระเยซูด้วยเช่นกัน ต่อมาไม่นานเราสองคนก็ตัดสินใจแต่งงานกันและทำพิธีในโบสถ์

เมื่อก่อนสนุกเกอร์ยังไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมเท่าใดนัก เพราะถูกมองว่าเป็นบอบายมุข ทำให้ผมรู้สึกท้อใจมาก ถ้าไม่เล่นสนุกเกอร์ ผมก็ไม่รู้จะไปประกอบอาชีพอะไร

ผมและภรรยาจึงอธิษฐานบอกพระเจ้าถึงปัญหาไม่สบายใจนี้ ต่อมาไม่นานสนุกเกอร์ก็ได้ถูกยกระดับเป็นกีฬาระดับชาติประเภทหนึ่ง และผมได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วย ทำให้ผมมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเวลาฝึกซ้อมหรือแข่งขันในรายการต่าง ๆ เช่น กีฬาซีเกมส์ และเอเชียนเกมส์

ผมรู้สึกพระเจ้าทรงเมตตาต่อครอบครัวผมมาก พระองค์ฟังคำอธิษฐานของเรา และช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ เสมอ ไม่ว่าปัญหานั้นจะใหญ่เพียงใด เราเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระองค์ และผมก็รู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์

คำพยานชีวิต คุณธรมย์ สุรินทร์

เขียนโดย Administrator

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 14:32 น. -

ที่มา: หนังสือพลังชีวิต